



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2555

### ไทย เจริญขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้โกตดิวัวร์ 2.4 แสนตัน มูลค่า 4.3 พันลพ.

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เดินทางไปเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(G to G) กับรัฐบาลประเทศโกตดิวัวร์เมื่อปลายเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าการเจรจาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยรัฐบาลโกตดิวัวร์ตกลงซื้อข้าวจากไทยในปริมาณ 2.4 แสนตัน ประกอบด้วยข้าว 4 ชนิด คือ ข้าวขาว 5%, ข้าวหอมมะลิไทย 100% ชั้น 2, ปลายข้าวหอมมะลิไทยเอวันเลิส และปลายข้าวหอมมะลิไทยเอวันเลิสพิเศษ รวมเป็นมูลค่า 4,350 ล้านบาท

ทั้งนี้มีการกำหนดส่งมอบข้าวภายใน 6 เดือน โดยราคาที่ได้ขายให้กับโกตดิวัวร์เป็นราคาที่ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ทางการค้าในระยะยาวระหว่างสองประเทศ

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ผลสำเร็จของการตกลงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านการค้าข้าวในปีต่อไป และที่สำคัญถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลไทยสามารถเจรจาขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐให้กับรัฐบาลโกตดิวัวร์ได้เป็นผลสำเร็จ โดยที่ผ่านมาโกตดิวัวร์นำเข้าข้าวจากต่างประเทศปีละประมาณ 9 แสนตัน ซึ่งไทยเป็นแหล่งนำเข้าข้าวสำคัญอันดับหนึ่งของโกตดิวัวร์ ที่ครองส่วนแบ่งตลาดข้าว 58% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมดของโกตดิวัวร์

นายบุญทรง กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การค้าข้าวระหว่าง 2 ประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลโกตดิวัวร์ ในกรอบปริมาณการค้าไม่เกิน 1 ล้านตัน ในระยะเวลา 5 ปี (2555-2560) ซึ่งไทยได้จัดทำ MOU กับรัฐบาลของหลายประเทศแล้ว เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาลโกตดิวัวร์เห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายไทยเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านอาหารในประเทศ โดยจะนำเสนอประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งหากมีการจัดทำ MOU ดังกล่าว ไทยจะมีตลาดรองรับการส่งออกข้าวที่สำคัญอีกตลาดหนึ่ง

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศมีแผนที่จะเจรจาซื้อขายข้าวกับ BULOG ของอินโดนีเซียภายในเดือนก.ค.นี้และอีกหลายประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการขายข้าวแบบ G to G อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้อาจจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 9.5 ล้านตัน อย่างแน่นอน

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

### ส่งออกข้าวไทยจ่อวิตแชมป์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2555 มีแนวโน้มที่ไทยจะเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก โดยเวียดนามจะขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 แทน ตามด้วยอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 คือ ไทย

สาเหตุที่ไทยส่งออกหล่นลงมาอยู่อันดับ 3 เนื่องจากคาดว่าทั้งปีไทยจะส่งออกข้าวลดลงเหลือ 6.5-7 ล้านตัน ซึ่งการส่งออกที่ลดลงจะเริ่มสะท้อนตั้งแต่เดือนก.ค.เป็นต้นไป ที่ตัวเลขการส่งออกข้าวเฉลี่ยต่อเดือนของเวียดนามและอินเดียจะแซงไทยไป

ปัจจัยที่ทำให้ยอดการส่งออกข้าวไทยลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากประเทศคู่ค้าชะลอการสั่งซื้อข้าวจากไทย เพราะนโยบายรับจํานําราคาข้าวไทยที่ตันให้ราคาข้าวปรับตัวสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเกือบ 200 เหรียญสหรัฐ/

ตัน จนทำให้ยอดส่งออกข้าวไทยขณะนี้ส่งออกเฉลี่ยเหลือเดือนละ 5 แสนตัน จากปกติที่มียอดส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 6 แสนตัน โดยเวียดนามและอินเดียจะส่งออกเพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละ 7-8 แสนตัน

ทั้งนี้ สาเหตุอีกประการที่ยอดส่งออกข้าวไทยชะลอตัวลง เนื่องจากผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศประเมินว่ารัฐบาลไทยจะระบายสต็อกข้าวที่เก็บไว้จำนวนมากออกมา เพราะนโยบายรับจำนำราคาข้าวที่มีต้นทุนสูงถึง 1.5 หมื่นบาทต่อตัน หรือประมาณ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เวียดนามและอินเดียขายอยู่ที่ 420-450 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น ซึ่งต่อไปผู้ส่งออกข้าวไทยคงเห็น้อยที่จะแข่งขันด้วยราคาจากนอกรัฐบาลจะยอมขายขาดทุนมหาศาล ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวลดต่ำลงมาแข่งขันได้

นายชูเกียรติ กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกน่าจะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆ เพราะยังไม่เห็นมีปัจจัยใดมาช่วยผลักดันราคา ส่วนกรณีที่รัฐบาลมั่นใจว่าไทยจะส่งออกข้าวทั้งปีได้ 9-10 ล้านตันนั้นต้องรอดูว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านตันไว้จริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาแม้แต่ข้าวว่ารัฐบาลไปทำบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับประเทศต่างๆ ที่จะซื้อข้าวไทย แต่ไม่มีการซื้อจริงกลับมา

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### **“พาณิชย์” ลุยขายข้าวแบบจีทูจี “บุญทรง” เชื้อทะเล 5 ล้านตัน**

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบแอฟริกา ล่าสุดรัฐบาลก็มีความต้องการซื้อข้าวจากไทยประมาณปีละ 2 แสนตัน โดยทำสัญญา 3 ปี เป็นข้าวขาว 25% และรัฐบาลโกดิวัวอีก 2.4 แสนตัน ซึ่งตกลงทำสัญญาซื้อขายแล้ว ส่วนที่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับไทยไปแล้วที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน ในปี 2555 นี้ คือ อินโดนีเซีย ,บังคลาเทศ , ฟิลิปปินส์ เพียงแต่ต้องรอให้ประเทศเหล่านั้นเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวไปก่อน เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรในประเทศตนเอง

นอกจากนี้ไทยได้เสนอขายข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน ให้กับจีน หากบรรลุข้อตกลงได้ ก็มีความเป็นไปได้ว่าไทยจะสามารถขายข้าวแบบจีทูจีได้ถึง 5 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ไทยส่งออกข้าวในปี 2555 ได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปขายข้าวแบบจีทูจีกับกลุ่มประเทศแอฟริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามซื้อขายข้าวระหว่างไทยกับโกดิวัวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเปิด L/C (Letter of Credit) จากนั้นจะต้องส่งมอบภายใน 6 เดือน นับจากเปิด L/C แล้ว และโกดิวัวยังได้มีการตกลงที่จะลงนามใน MOU เพื่อซื้อข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตัน ภายใน 5 ปี ปัจจุบันโกดิวัวมีการบริโภคข้าวขาว 5% และปลายข้าวหอมมะลิ เป็นหลัก ซึ่งร่างกรอบ MOU ดังกล่าว จะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะมีการลงนาม MOU

อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์หน้า กรมการค้าต่างประเทศ จะเสนอคณะอนุกรรมการระบายข้าว เพื่อขออนุมัติกรอบการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลใหม่ หลังจากกรอบที่อนุมัติมาก่อนหน้านี้จำนวน 6 แสนตัน สิ้นสุดลงในสิ้นเดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งในรอบที่สิ้นสุดไปรัฐบาลสามารถขายข้าวได้ประมาณ 2 แสนตัน แต่กรอบที่จะเสนอใหม่นั้น จะขออนุมัติขายจำนวนประมาณ 1 ล้านตันในข้าวทุกชนิด โดยให้สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2555

สำหรับสต็อกข้าวรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่ยืนยันว่าไม่ถึง 10 ล้านตันข้าวสารแน่นอน เพราะข้าวเปลือกนาปีที่ทำนามามีเพียง 6.6 ล้านตัน และข้าวนาปรังปี 2555 ก็ไม่น่าจะถึง 10 ล้านตันข้าวเปลือก และปกติข้าวนาปรังของไทยผลิตได้เพียง 6 - 8 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น ทั้งนี้สิ่งสำคัญต้องจับตาสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนที่เป็นช่วงฤดูมรสุม ทั้งจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เวียดนาม และไทย ที่ล้วนอยู่ในเขตร่องมรสุม หากมีมรสุมเข้ามามาก ก็จะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวลดลง และราคาสูงขึ้น

ที่มา แนวหน้า

## เตรียมเร่งประชาสัมพันธ์ประกันภัยข้าวหน้าปี

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยโครงการประกันภัยข้าวนาปี สำหรับปีการผลิต 2555 ว่า ขณะนี้กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เพื่อให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

นายประเวช กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการเชิงรุกให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ นั้น สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงต่อไป โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี จะได้รับความช่วยเหลือ 2 ส่วน คือ 1. เงินช่วยเหลือจากรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตรา 2,222 บาทต่อไร่ 2. ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยดังกล่าว ในวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,111 บาทต่อไร่ เมื่อรวมกันแล้วเกษตรกรผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยทั้งสิ้น 3,333 บาทต่อไร่ ไกลเคียงกับต้นทุนการปลูกข้าวที่อยู่ไร่ละไม่เกิน 4,000 บาท

สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีจะขายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ และบริษัทประกันภัยจะร่วมกันรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 และเมื่อเกิดความเสียหายที่แปลงปลูกข้าว กองทุนฯ และบริษัทประกันภัยจะร่วมกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเกณฑ์การประเมินความเสียหายของรัฐที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มข้าวนาปีอยู่ที่ 129.47 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ รัฐบาลสมทบให้ 69.47 บาทต่อไร่ ในกรณีที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และไฟไหม้ จะได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และขยายเพิ่มความคุ้มครองรวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ตามที่เกษตรกรร้องขอ ในวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เอาประกันภัยหากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ที่มา สำนักข่าวไทย

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-5 ก.ค. 2555 มีจำนวน 61,483 ตัน มูลค่า 27.032 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 5 ก.ค. 2555 มีจำนวนรวม 3.475 ล้านตัน มูลค่า 1.594 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 13% และมูลค่าลดลง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 4.018 ล้านตัน มูลค่า 1.896 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 5.2 ล้านตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติแผนการให้ผู้ส่งออกข้าวฤดูใหม่ (the summer-autumn crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 500,000 ตัน โดยคาดว่าผลผลิต



ข้าวจะออกสู่ตลาดปริมาณสูงสุดในเดือนนี้ ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 410-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) เพิ่มขึ้นจาก 405-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากราคา 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะให้ผู้ส่งออกเก็บสต็อกข้าวตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. – 10 ส.ค. ศกนี้ อย่างไรก็ตามวงการค้าคาดว่า ราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเพราะปริมาณข้าวที่จะมีการเก็บสต็อก 500,000 ตัน ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตในฤดูนี้ที่คาดว่าจะมีประมาณ 2 ล้านตัน ประกอบกับความต้องการซื้อข้าวในช่วงนี้มีไม่มาก ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดยังคงมีมาก

ผู้บริหารของบริษัท An Giang Import Export Company ระบุว่า หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นไม่นำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ในขณะนี้เริ่มมีข่าวดีเพราะตัวอย่างข้าวที่เวียดนามส่งไปตรวจตรงตามคุณภาพและมาตรฐานที่ญี่ปุ่นกำหนดแล้ว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าวเวียดนามสามารถที่จะกลับเข้าไปในตลาดนี้ได้อีกครั้ง นอกจากนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ เวียดนามก็สามารถประมาณข้าวของเกาหลีใต้ได้จำนวน 30,000 ตัน ด้วย

หนังสือพิมพ์เวียดนามอีโคโนมิค ไทมส์รายงานจากผลการสำรวจของธนาคารโลก (World Bank) ว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเวียดนามได้กำไรเพียง 10% ของยอดการส่งออกรวม

จากรายงานของธนาคารโลกในหัวข้อ "Rice, Farmers and Rural Development in Vietnam" ระบุว่า ตัวเลขส่งออกข้าวของเวียดนามพุ่งสูงเกิน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี แต่รายได้สุทธิยังถือว่าลดลงเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก รวมถึงการนำเข้าเครื่องมือและอะไหล่ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปลูกข้าว ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนถึง 40-50% ของรายได้ส่งออกข้าว

ทั้งนี้ ธนาคารโลกระบุว่า การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเวียดนามนั้น ต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในทุกขั้นตอน และเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากเดิมที่เลือกใช้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมาเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพแทน เพื่อผลกำไรจากการส่งออกที่สูงขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

รัฐบาลได้เห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าวบาสมาดิ (The minimum export price; MEP) ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดไว้ที่ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อกระตุ้นการส่งออก และช่วยให้ผู้ส่งออกอินเดียสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในปีงบประมาณ 2012/13 นี้ อินเดียจะส่งออกข้าวบาสมาดิเพิ่มขึ้น 15% หรือส่งออกได้ปีละประมาณ 3 ล้านตัน โดยคาดว่าจะการส่งออกข้าวบาสมาดิเกรดรองซึ่งมีราคาต่ำกว่า 700 เหรียญสหรัฐต่อตันจะเพิ่มขึ้น (ปัจจุบันนี้ ราคาข้าวบาสมาดิเกรดดีอยู่ที่ประมาณ 1,055-1,065 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ขณะที่วงการค้าข้าวคาดว่าในปีนี้อินเดียอาจจะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 แทนประเทศไทย โดยคาดว่าจะส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 3 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอีกประมาณ 5-6 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

ปากีสถานอาจจะไม่ส่งออกส่งออกข้าวไปยังประเทศอิหร่านอีก หลังจากที่ถูกทางการสหรัฐกดดันไม่ให้มีการส่งออกสินค้าไปยังอิหร่าน ทั้งนี้ การส่งออกไปยังอิหร่านเริ่มลดลงมาตั้งแต่มีมาตรการแซงชันจากประเทศตะวันตกต่อประเทศอิหร่าน ซึ่งทำให้การค้าขายไม่สามารถใช้เงินสกุลดอลลาร์ได้

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (REAP) รายงานว่า ในช่วงเดือน ก.ค. 2553 – มิ.ย. 2554 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิไปอิหร่านจำนวน 156,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 23% ของการส่งออกข้าวบาสมาดิของปากีสถานทั้งปี) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 13,000 ตัน และในช่วงเดือน ก.ค. 2554-พ.ค. 2555 มีการส่งออกข้าวบาสมาดิ

จำนวน 127,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 15% ของการส่งออกข้าวบามาติของปากีสถานทั้งปี) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บามาติจำนวน 2,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Office) พยากรณ์ว่า ในปี 2012 นี้ ผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นเป็น 68.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.76 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในปีนี้จะเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับการขยายพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าในปีนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัย

ผู้บริหารของ BULOG จึงคาดว่าในปี 2012 นี้ อินโดนีเซียอาจไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าว เพราะคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 5.5 ล้านตัน เมื่อสิ้นสุตปีนี้ ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุตครั้งแรก สต็อกข้าวของอินโดนีเซียมีจำนวน 2.376 ล้านตัน และ BULOG มีแผนที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรเป็นจำนวนรวม 4.1 ล้านตันในปีนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

